

# นโยบายการจัดการแร่ธาตุอย่างมีความรับผิดชอบ



เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พ.ค. 2566

ที่ PPG เราเชื่อว่าการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมคือสิ่งที่ถูกต้อง ค่านิยมของเราซึ่งรวมถึงการจัดการแร่ธาตุที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราอย่างมีความรับผิดชอบคือหลักการที่ครอบคลุมไปถึงซัพพลายเออร์ของเรา ค่านิยมเหล่านี้ครอบคลุมไปถึงซัพพลายเออร์ของเราผ่าน [หลักการรายงานบรรณของซัพพลายเออร์ของ PPG](#).

PPG มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ เราทำงานอย่างแข็งขันร่วมกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีแร่ที่มีความขัดแย้ง โคบอลต์ ไมกา และซิลิกอนจากองค์กรที่ให้การสนับสนุนทางการเงินโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อความขัดแย้ง หรืออาจเชื่อมโยงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยพยายามที่จะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในบางพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

ในปัจจุบัน “แร่ที่มีความขัดแย้ง” ได้แก่ แคลสซิเทอไรต์ โคลัมไบต์/แทนทาลไลต์ และวุลแฟรมไมต์ (อนุพันธ์ที่พบมากที่สุด ได้แก่ ดีบุก แทนทาลัม และทังสแตน ตามลำดับ) และทองคำ ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า 3TG แร่ที่มีความขัดแย้งเหล่านี้เป็นข้อกังวล เนื่องจากเหมืองแร่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) และประเทศโดยรอบเป็นแหล่งสำคัญของแร่เหล่านี้ เหมืองแร่เหล่านี้บางส่วนถูกควบคุมโดยกลุ่มติดอาวุธซึ่งให้การสนับสนุนทางการเงินต่อความขัดแย้งผ่านการทำธุรกิจเหมืองแร่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (“SEC”) ได้ใช้ข้อกำหนดของการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแร่ที่มีความขัดแย้ง เพื่อส่งเสริมเป้าหมายด้านมนุษยธรรมในการยุติความขัดแย้งที่รุนแรงและการปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรมใน DRC และประเทศโดยรอบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินบางส่วนจากการแสวงหาประโยชน์และการค้าแร่ที่มีความขัดแย้ง แร่ธาตุอื่น ๆ รวมทั้งโคบอลต์ ไมกา และซิลิกอนอาจมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานของแร่เหล่านี้

PPG มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ ดังที่ได้ที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ในหลักการรายงานบรรณของซัพพลายเออร์ของ PPG เรากำลังทำงานอย่างแข็งขันร่วมกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านแร่ที่มีความขัดแย้งของ SEC และจัดหาแร่จากซัพพลายเออร์ที่มีจริยธรรม อย่างไรก็ตาม ห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศสำหรับแร่ที่ขัดแย้ง และการติดตามแร่เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทาย วัตถุประสงค์หลายชนิดที่มีแร่ที่มีความขัดแย้งและแร่ที่เป็นข้อกังวลซึ่ง PPG ใช้นั้นได้ผ่านตัวกลางมากมายก่อนที่จะมาถึง PPG PPG ไม่ได้ซื้อแร่โดยตรงจากโรงหลอม ดังนั้นเราจึงต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์ของเราในการระบุแหล่งที่มาของแร่ที่มีความขัดแย้งและแร่ที่เป็นข้อกังวล และสำแดงสถานะแร่ที่มีความขัดแย้งในผลิตภัณฑ์ของตน

เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ PPG ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน PPG จึงได้กำหนดกระบวนการเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งกำหนดให้เปิดเผยเกี่ยวกับแร่ที่มีความขัดแย้ง รวมถึงการเป็นสมาชิกในโครงการริเริ่มด้านความรับผิดชอบเกี่ยวกับแร่ หรือ Responsible Minerals Initiative (“RMI”) และการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของแหล่งที่มาและห่วงโซ่อุปทานการครอบครอง โดยใช้กระบวนการรับประกันแร่อย่างมีความรับผิดชอบหรือ Responsible Minerals Assurance Process (“RMAP”) ของ RMI เรามุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามตามสมควรในการกำหนดให้ซัพพลายเออร์ของเราดำเนินการดังต่อไปนี้

- ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะในห่วงโซ่อุปทานของตนตามแนวทางการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของ OECD สำหรับห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบสำหรับแร่ที่มาจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและมีความเสี่ยงสูง และ RMAP และเพื่อระบุแหล่งที่มาของแร่ที่มีความขัดแย้ง หรือผลิตภัณฑ์ที่จัดหาให้กับ PPG ซึ่งประกอบด้วยแร่ที่มีความขัดแย้ง

# นโยบายการจัดการแร่ธาตุอย่างมีความรับผิดชอบ

เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พ.ค. 2566



- ให้ข้อมูลแหล่งที่มาของแร่ที่มีความขัดแย้งตามที่ PPG ร้องขออย่างสมเหตุสมผล ซึ่งจำเป็นต่อการสนับสนุนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะและข้อผูกพันในการรายงานของเราภายใต้กฎระเบียบด้านแร่ที่มีความขัดแย้งของ SEC
- แจ้งให้เราทราบหากผลิตภัณฑ์ที่จัดหาให้กับ PPG นั้นประกอบด้วยแร่ที่มีความขัดแย้งซึ่งมีต้นกำเนิดใน DRC หรือประเทศใกล้เคียง และ
- มุ่งมั่นในการใช้หรือเปลี่ยนไปใช้แร่ที่ "ปราศจากความขัดแย้ง"

นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ของแร่ประเภทอื่น ๆ ที่เป็นข้อกังวล เพื่อติดตามแหล่งที่มาของแร่เหล่านี้ เพื่อให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์ของเราปฏิบัติตามข้อผูกพันของตนภายใต้หลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ของ PPG

ซัพพลายเออร์ที่ไม่สามารถให้ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับแหล่งที่มาของแร่ที่มีความขัดแย้งหรือแร่ประเภทอื่น ๆ ที่เป็นข้อกังวลในผลิตภัณฑ์ที่จัดหาให้กับ PPG จะต้องได้รับการประเมินโดยฝ่ายจัดซื้อสากลของ PPG และอาจถูก PPG ปฏิเสธที่จะดำเนินธุรกิจด้วยในอนาคต นอกจากนี้

หลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ของเราระบุว่าเราอาจยุติข้อตกลงใดก็ตามกับซัพพลายเออร์รายใดก็ตามที่ไม่สามารถกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยแร่ที่มีความขัดแย้งหรือแร่ประเภทอื่น ๆ

ซึ่งห่วงโซ่อุปทานของแร่เป็นแหล่งเงินทุนหรือสนับสนุนการขัดกันด้วยอาวุธหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน

## PPG

ตระหนักดีว่าขอบเขตและข้อกำหนดในการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะสำหรับการจัดหาแร่ที่มีความขัดแย้งอย่างรับผิดชอบนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้

ทีมข้ามสายงานและผู้นำจึงทบทวนนโยบายและขั้นตอนของเราเพื่อผลักดันการปฏิบัติตามกฎระเบียบและสร้างความตระหนักรู้ สามารถพบแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

- [หลักจริยธรรมของ PPG](#)
- [หลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์](#)
- [การมีส่วนร่วมของเราในโครงการริเริ่มด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับแร่ไมคา หรือ Responsible Mica Initiative](#)
- [นโยบายความยั่งยืน](#)
- [รายงานความยั่งยืนประจำปี](#)
- [ข้อมูลสิทธิมนุษยชน](#)